



PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)

先皇
技市
学院

拉
卡
邦



นางสาวกัลยกร กมศิลป์
Miss Kanlayakon Komsin
TAKPHITHAYAKOM SCHOOL

STATEMENT OF PURPOSE

เหตุผลที่ดิฉันตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาตะวันออก หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผนA) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะดิฉันชอบหลักสูตรการสอนวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผนA) สามารถเรียนฉบับแบบสองหลักสูตรในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเปิดกว้างทางการด้านภาษาและด้านอื่นๆที่โดดเด่นอีกมากมาย ซึ่งดิฉันมีความชอบทางด้านภาษาค่อนข้างมากและพร้อมที่จะเรียนรู้หลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดิฉันจึงเข้ามาสมัครในที่แห่งนี้ ดิฉันสามารถเรียนรู้จากที่แห่งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของตนเอง และตั้งใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนอย่างลึกซึ้งและเข้าใจมากขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในอนาคตดิฉันสามารถนำหลักสูตรที่เรียนมาไปต่อยอดในหน้าที่การงานของดิฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉันมั่นใจได้ว่าจะได้ศึกษาที่แห่งนี้ ดิฉันสามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเองในการทำงานด้านต่างๆ อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือรับรองศักยภาพในตัวของตัวเอง เมื่อดิฉันสามารถเข้าทำงานในองค์กรต่างๆจะทำให้องค์กรต่างๆรับดิฉันเข้าทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะ



PROFILE

KANLAYAKON



PESONEL

นางสาวกัลยกร ทมศิลป์ (ชื่อเล่น บังเอิญ)
20 สิงหาคม 2550 อายุ 17 ปี
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน
สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ

CONTACT



EDUCATION

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3
โรงเรียนตากพิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6
โรงเรียนตากพิทยาคม

กิจกรรมด้านจิตอาสา



ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรียนตากพิทยาคม วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 ได้เป็นพี่สตาฟประจำฐาน รู้สึกสนุกที่ได้ทำสิ่งนี้เพราะทำให้ตัวเองได้รู้ว่าการจะเป็นพี่สตาฟได้ต้องมีความรับผิดชอบต่อการมาซ้อมและจัดเตรียมสถานที่ในเกมส์ให้ๆน้อยๆได้เล่นและมีความเป็นผู้นำสามารถควบคุมน้องๆให้อยู่ในความเรียบร้อยได้



ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนตากพิทยาคม ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนถึงวันกีฬาได้มีการฝึกเตรียมน้องๆร้องเพลงกีฬาทุกช่วงเย็นหลังเลิกเรียน จนถึงวันแข่งกีฬาของจริงทำให้เราได้ฝึกความเป็นผู้นำสามารถนำน้องๆร้องเพลงซ้อมจำเพลงกันได้จนถึงวันแข่งและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองและส่วนรวมอีกด้วยทั้งยังทำให้เรามีภาวะผู้นำมากขึ้น

กิจกรรมด้านจิตอาสา



ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กดี ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนตากพิทยาคม ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่เคยได้ทำงานหรือท้าวามรู้จักกันมาก่อน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่ความกล้าแสดงออกต่อหน้ามีผู้มากมายและมีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้คนใหม่อีกด้วย

กิจกรรมทางด้านวิชาการ



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดิจันได้เข้าร่วมกิจกรรม Open house และวันตรุษจีน ของโรงเรียนและดิจันได้เป็นตัวแทนห้องเรียนศิลปภาษาจีนทำการแสดงโชว์การแสดงรำพัดจีน ดิจันได้เรียนรู้วัฒนธรรมการรำพัดของประเทศจีนที่มีมาอย่างยาวนาน



วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 ได้ทำการเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับที่ 1 สอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านวิชาภาษาจีนที่มีเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือและยังเป็นการสอบวัดระดับภาษาจีนอย่างโดยแท้จริง ทำให้ดิจันได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาภาษาจีนของตัวเอง

กิจกรรมทางด้านวิชาการ



วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ดิฉันได้ทำอาหารเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาจีนที่จัดขึ้นโดยทางห้องเรียนศิลปภาษาจีน ดิฉันได้สอบวัดระดับภาษาที่ได้ที่ HSK 3 ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากแต่ทางห้องเรียนศิลปภาษาจีนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้นักเรียนที่เรียนอยู่ภายในห้องเรียนศิลปภาษาจีนของโรงเรียนตากพิทยาคมก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยากให้นักเรียนทุกคนได้สอบ HSK ระดับ 3 นี้ผ่าน



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามและปัญหาเกี่ยวกับประเทศจีนทางภายในโรงเรียนตากพิทยาคมที่จัดขึ้นในห้องเรียนศิลปภาษาจีน ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ต่างที่เกี่ยวกับประเทศจีนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศจีน

กิจกรรมทางด้านวิชาการ



วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดันได้ไปศึกษาวัฒนธรรมจีนโบราณที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดโดยห้องเรียนศิลปภาษาจีนที่ทำให้นักเรียนห้องเรียนภาษาจีนได้มีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์วัฒนธรรมจีนและได้เรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาตัวอักษรจีนจนมาถึงทุกวันนี้และได้รู้ถึงประวัติการรำไทเก๊กของประเทศจีนจากครูชาวจีน

เกียรติบัตร



ดิฉันได้สอบวัดระดับภาษาจีน HSK1 ระดับต้น ดิฉันได้สอบผ่านอย่างเรียบร้อยและได้เรียนรู้ว่าระดับHSK1 ของดิฉันผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ